



[ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2565]

## ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูลูเลมอน (เอเชีย แปซิฟิก) - ผู้สมัคร

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ("ท่าน" หรือ "ผู้สมัคร") ที่ lululemon athletica inc. รวมถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในเอเชีย-แปซิฟิก ("ของเรา" หรือ "เรา" หรือ "lululemon") เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน เปิดเผย หรือจัดเก็บ ("ใช้" ไม่ว่าแยกกันหรือด้วยกัน)

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ใช่สำหรับข้อมูลที่เราเก็บเกี่ยวกับท่านในฐานะลูกค้า lululemon หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเครื่องของ lululemon กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ท่านอยู่ได้ที่ [www.lululemon.com.hk](http://www.lululemon.com.hk) [www.lululemon.jp](http://www.lululemon.jp) [www.lululemon.cn](http://www.lululemon.cn) [www.lululemon.co.kr](http://www.lululemon.co.kr) [www.lululemon.com.au](http://www.lululemon.com.au) [www.lululemon.co.nz](http://www.lululemon.co.nz)

### ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เราจัดเก็บข้อมูลที่ท่านให้เรามาโดยตรง และข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้พัฒนาจากความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมหรือพัฒนาอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

- ข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตน เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานในการอนุญาตเข้าประเทศ (VISA) ใบอนุญาตการทำงาน และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินของท่าน ผู้รับผลประโยชน์ และผู้อยู่ในอุปการะ
- ข้อมูลสถิติประชากร เช่น เพศ ที่อยู่ และสัญชาติของท่าน
- ข้อมูลชีวภาพและข้อมูลสุขภาพ
- ข้อมูลการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด เช่น กล้องและกล้องวงจรปิดที่เราได้ติดตั้งในสถานที่ของเราเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย และการบันทึกเสียงสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์สำหรับบริการลูกค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา หรือการจ้างงาน เช่น
- ประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน บุคคลอ้างอิง ใบสมัครงาน ข้อมูลที่มอบให้โดยบุคคลอ้างอิง การตรวจสอบประวัติ การประเมินข้อมูลการจ้างงานของเรา
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือการดำเนินงานธุรกิจของเรา

หากท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น บุคคลอ้างอิง ผู้อยู่ในอุปการะญาติใกล้ชิด ฯลฯ) ท่านมีความรับผิดชอบที่จะแจ้งบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น



[ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2565]

และท่านต้องได้รับความยินยอมที่ถูกต้องตามกฎหมายจากบุคคลดังกล่าว หรือสามารถอาศัยเหตุหรือฐานทางกฎหมายได้ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่เรา เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับเรา ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมาย หากไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเภทเมื่อมีการร้องขออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย ซึ่งอาจกระทบต่อกระบวนการจ้างงาน การจ้างงาน หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับท่านเป็นพนักงาน หรือการเพิกถอนข้อเสนอการจ้างงานของท่าน

#### วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน การปรึกษา การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในฐานะนายจ้าง หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอกตามที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของท่าน ตลอดจนถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือในกรณีที่เราได้รับความยินยอมหรือคำสั่งจากท่าน โดยวัตถุประสงค์นั้นรวมถึง

- การตรวจสอบบุคคลอ้างอิงก่อนเข้าทำงาน
- การสรรหาสำหรับตำแหน่งใน lululemon รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์การได้รับบุคคลอ้างอิงเกี่ยวกับผู้สมัคร
- การจัดการเรื่องการร้องทุกข์หรือการลงโทษทางวินัย
- การใช้ข้อมูลพันธุกรรมหรือข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย ความเหมาะสมหรือการปรับตัว ภายใต้อาณัติที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนและนโยบายใดๆ ของกลุ่มบริษัทของเรา
- การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับเราหรือบริษัทในกลุ่มของเรา และ
- การตรวจพบและคุ้มครอง lululemon และบุคคลภายนอกอื่น ๆ จากข้อผิดพลาด ความประมาทเลินเล่อ การคิดสัญญา ลักทรัพย์ การทุจริต และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ และเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการตรวจสอบของ lululemon และเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และภาระหน้าที่ตามสัญญาของ lululemon

#### เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ใคร

lululemon อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลดังต่อไปนี้เป็นประจำ

- ผู้ให้บริการของ lululemon ตามที่จำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้สำเร็จลุล่วง และหรือให้บริการสนับสนุนทางด้านการจัดการ บุคคลและการอบรม หรือเทคโนโลยีให้แก่ lululemon ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ตัวอย่างของผู้ให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือด้านเว็บไซต์
- ส่วนงานราชการและหน่วยงานรัฐ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บุคคลอื่นใดซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมหรือสั่งให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน



[ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2565]

- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามที่อนุญาตโดยกฎหมาย
- บริษัทหรือบริษัทหรือบริษัทในเครือของ lululemon หรือบุคคลภายนอกในสถานที่ต่าง ๆ ในโลก ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เรียนไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และ
- นิติบุคคลอื่น ภายหลังจากมีการโอนหรือจำหน่ายหุ้นหรือทรัพย์สินของ lululemon ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเมื่อมีการปรับ โครงสร้างองค์กร

### การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ตามที่บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องในถิ่นที่อยู่ของท่านอนุญาต เราอาจโอนและหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มของเรา และบุคคลภายนอกที่เรียนไว้ข้างต้น บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา ประเทศจีน ฮองกง ญี่ปุ่น มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา (รายการนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว)

ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงได้ โอนถึง ประมวลผลและหรือจัดเก็บนอกสถานที่สังกัดของท่าน สถานที่ดังกล่าวอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับสถานที่ที่ท่านสังกัด อย่างไรก็ตาม เราจะรักษาความปลอดภัยข้อมูลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

### ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านครบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาจัดเก็บที่ต่างกัน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการจัดเก็บบันทึกของเรา

### มาตรการความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เราได้จัดให้มีและ/หรือเลือกที่จะใช้ระบบในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าในรูปแบบกระดาษ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการเชิงองค์กร มาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการทางกายภาพที่ครอบคลุมส่วนประกอบของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงการดำเนินการทางความปลอดภัยที่ระบุในกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อที่จะรักษาความลับ ความสมบูรณ์และความพร้อมของข้อมูลส่วนบุคคลตามระดับความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับส่วนประกอบระบบ การรับมือการเข้าถึงโดยผู้ใช้ระบบอย่างเหมาะสม การกำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้ การจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการบันทึกการตรวจสอบการใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีการยกระดับความรู้และความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

### การเข้าถึง การแก้ไข และสิทธิถูกลบลืม

ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึง แก้ไข และหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านมีสิทธิดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและท่านประสงค์ที่จะขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาเข้าไปที่

<https://privacyportal.onetrust.com/webform/b5ce4b51-ea0c-47e5-b855-c12d511f57c9/953a159b-808c-468c-8906-09a668b21ffc>



[ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2565]

ตามที่ได้กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะตอบรับคำขอของท่านในการเข้าถึง แก๊ใจหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (หรือภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) หากเราปฏิเสธที่จะให้ท่านเข้าถึง แก๊ใจหรือลบ เราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับเหตุผลในการปฏิเสธและวิธีการร้องเรียนเรื่องการปฏิเสธดังกล่าว

ภายในขอบเขตของกฎหมาย เราอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตอบรับการร้องขอเรื่องความเป็นส่วนตัวจากท่านตามความเหมาะสม

### สิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในบางสถานที่อาจอนุญาตให้ท่านแก๊ใจ เพิกถอน หรือจำกัดความยินยอมของท่านสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา ทั้งนี้ ขอให้ทราบว่า การปฏิเสธหรือเพิกถอนของท่านจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจ้างงานในอนาคต หรือความสัมพันธ์ในการจ้างงานในอนาคต เช่น เราอาจไม่สามารถดำเนินการเรื่องบัญชีเงินเดือนของท่าน ในกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ที่

### lululemon

เรียน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 1818 คอร์นวอล อาเวนิว

แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย

วีซีเจ 1ซี7

ประเทศแคนาดา

อีเมล: [privacyofficer@lululemon.com](mailto:privacyofficer@lululemon.com)

### สิทธิอื่น ๆ

ท่านมีสิทธิขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอรับและจัดเก็บสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติในบางกรณี

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการควบคุมดูแลหากท่านเห็นว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเป็นประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความอับอาย ความไม่สะดวก หรือความไม่เป็นที่ปรารถนาคือสาระสำคัญแก่ท่านหากสูญหาย ตกอยู่ในอันตราย หรือถูกเปิดเผย ข้อมูลประเภทนี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนาหรือทางปรัชญา ความเห็นทางการเมือง ลัทธิ พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สมาชิกภาพสหภาพการค้า และหรือข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลใดที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทางเดียวกัน ตามที่บัญญัติไว้โดยหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากข้อมูลประเภทนี้มีลักษณะที่พิเศษ เราจึงจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านแต่เพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศนี้โดยตรง



[ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2565]

ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาต  
เรามีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

นอกจากนี้

#### ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับท่าน  
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองของเราตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ บริษัท ลูลูเลมอน (ประเทศไทย) จำกัด ณ เลขที่ 989 ชั้นที่ 12 เอ ยูนิค บี 1 บี 2  
อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ สำนักงานรังสิตแห่งที่ 19 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์  
02 648 5030

\*\*\*\*\*